

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1744/STP-VP

Đồng Nai, ngày 28 tháng 9 năm 2017

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị
số 24-CT/TU ngày 20/9/2017
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kính gửi:

- Phòng Tư pháp các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa;
- Phòng chuyên môn và tương đương;
- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;
- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản;
- Phòng Công chứng số 1, 2, 3, 4.

Sở Tư pháp nhận được Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/9/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với tội phạm hiếp dâm trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp yêu cầu Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Trưởng phòng Công chứng số 1, 2, 3, 4 nghiên cứu và tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị truy cập địa chỉ: <http://stp.dongnai.gov.vn>, mục “Văn bản chỉ đạo điều hành” để xem chi tiết nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc STP;
- Lưu: VT, VP.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Thị Xuân Đào

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

*
Số 24 -CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Biên Hòa, ngày 20 tháng 9 năm 2017

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác
phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh

SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG NAI	
SỐ: 1899	NGÀY: 22/09
ĐẾN BAN TỈNH	

Trong những năm qua, dưới sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp với mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng. Trong đó, tội phạm liên quan trực tiếp đến sự suy thoái đạo đức gia đình, xã hội chiếm tỷ lệ cao, nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là tội phạm hiếp dâm trẻ em.

Thời gian qua, tội phạm hiếp dâm trẻ em mặc dù có giảm nhưng còn ở mức cao (năm 2014: 36 vụ, năm 2015: 21 vụ, năm 2016: 16 vụ), diễn biến phức tạp, mức độ và hậu quả của tội phạm này ngày càng nghiêm trọng. Nhiều trường hợp đối tượng phạm tội là người thân trong gia đình, có quan hệ huyết thống, họ hàng, báo động sự suy đồi về lối sống, sự xuống cấp các giá trị đạo đức và thuần phong mỹ tục... đã gây ra những hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội; không những xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm mà còn gây ảnh hưởng lâu dài tới tâm sinh lý của các em trong suốt quá trình trưởng thành; ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho một bộ phận dân cư trên địa bàn tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu phát sinh tội phạm hiếp dâm trẻ em là do công tác tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hiệu quả hạn chế, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ chưa được rộng rãi, thường xuyên. Nhiều ấn phẩm văn hóa đồi trụy, phim ảnh khiêu dâm tràn lan trên mạng Internet, game online đã xâm nhập trực tiếp vào đời sống xã hội, ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý, nhận thức, làm một bộ phận nhỏ người dân thoái hóa về đạo đức, suy đồi về lối sống, thiếu kiểm chế bản thân dẫn đến phạm tội. Nạn nhân là trẻ em, chưa có ý thức tự bảo vệ, chưa có kỹ năng xử lý các tình huống khi bị xâm hại; trong khi đó, một số gia đình, nhất là ở vùng nông thôn, chưa thật sự quan tâm quản lý, bảo vệ con em mình khỏi những nguy cơ bị xâm hại. Khi trẻ em bị xâm hại, một số gia đình

không dám tố cáo vì sợ hãi, xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến tương lai của con cháu hoặc không tin vào cơ quan chức năng; nếu có tố cáo, thường chậm gây ảnh hưởng đến việc chứng minh tội phạm.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật trẻ em 2016 và văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Người đứng đầu cấp ủy Đảng các địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp với cấp ủy, chính quyền cấp trên trong việc đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi hiếp dâm trẻ em; xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em, trọng tâm là triển khai, thực hiện các giải pháp phòng ngừa là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Chỉ đạo thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; vận động xã hội tham gia công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, trong đó chú trọng tội phạm hiếp dâm trẻ em; đặc biệt chú ý tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn; tăng cường chỉ đạo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ năng lực của cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là ở cấp xã về công tác tuyên truyền, tư vấn, bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông đến từng trẻ em, gia đình, nhà trường và các tầng lớp nhân dân trong xã hội; kịp thời biểu dương những cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tích cực hoặc có thành tích xuất sắc trong bảo vệ trẻ em.

2- Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em theo thẩm quyền; nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra, xử lý văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại, có nội dung khiêu dâm, bạo lực; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ngăn chặn, xử lý các trang Web, báo điện tử, các trang mạng

có thông tin, hình ảnh, clip, video... có nội dung bạo lực, khiêu dâm... gây tác động xấu đến ý thức, hành vi của người xem; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, trong đó tập trung phòng ngừa tội phạm hiếp dâm trẻ em trong thời gian tới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trẻ em, truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng và vận động xã hội thực hiện quyền trẻ em. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người được giao làm công tác bảo vệ, người chăm sóc trẻ em và mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em thực hiện quyền của trẻ em. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về trẻ em; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trẻ em; đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em, người giám hộ và tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, kiến nghị sửa đổi, khắc phục những khó khăn, vướng mắc về pháp luật trong xử lý hành vi hiếp dâm trẻ em; thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình trẻ em và việc thực hiện pháp luật về trẻ em cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý tội phạm hiếp dâm trẻ em.

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em; triển khai theo thẩm quyền việc hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại; rà soát, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

3- Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh; áp dụng biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi truyền bá văn hóa phẩm độc hại, có nội dung khiêu dâm, bạo lực; xâm hại tình dục trẻ em, nhất là hiếp dâm trẻ em theo quy định của pháp luật.

4- Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác truy tố, xét xử đối với tội phạm hiếp dâm trẻ em theo quy định của pháp luật, kịp thời đưa ra xét xử nghiêm minh người phạm tội nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

5- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em gái của người dân trước các hành vi xâm hại tình dục; phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến từng hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên, người lao động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo tổ chức giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; nhất là việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

6- Giao Đảng ủy Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Các đ/c TUV;
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh;
- Các BCS đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn;
- Các ban đảng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- Các cơ quan báo, đài tỉnh;
- CPVPTU- C₂, TH-KT
- Lưu VPTU.

C2-M3/CT24

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Trần Văn Tư